



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๒๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ  
๒. ตารางการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ คือ

๑. โครงการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ โดยให้ทุกสำนัก/หน่วยงาน ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบ SMART OBEC, e - Office, AMSS เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายจริงโดยสำนักการคลังและสินทรัพย์

๒. โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ กำหนดให้มีมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค แต่ในการจัดการศึกษาซึ่งมีการใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้น ทุกสำนัก/หน่วยงาน ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ควรมีแผนการใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า โดยรายงานข้อมูลจำนวนหน่วยและงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ครบถ้วน และถูกต้องผ่านเว็บไซต์ <https://e-budget.jobobec.in.th> ภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตรวจสอบการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์

๓. โครงการปรับปรุงกระบวนการงานด้านการประชุม อบรม สัมมนา สำนัก/หน่วยงานในส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดรูปแบบวิธีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ต้องดำเนินการ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน สามารถลดจำนวนวัน และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม โดยการพิจารณาการบูรณาการงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน งานในลักษณะเดียวกัน หลักสูตรเดียวกัน คล้ายกัน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษารายงานข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบ KRS (KPI Report System)

/๔. โครงการ...

๔. โครงการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานข้อมูลในระบบ KRS (KPI Report System)

๕. โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกำกับ ติดตาม การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำต้นทุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาต้องรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <https://e-budget.jobobec.in.th> จำนวน ๒ ครั้ง (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑) และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตาม สถานศึกษารายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยรายงานครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้ง ๕ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และแนวทางการดำเนินงานการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ แผ้วพลสง)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕